



Trường trung học Jackson Memorial

"Mang thiết bị riêng của bạn"

Chính sách và thủ tục



Thưa Quý Phụ Huynh (s):

Học sinh có thể mang theo của riêng mình ***các thiết bị điện tử cá nhân*** để học.

Các thiết bị điện tử cá nhân bao gồm:

E-reader (ngọc ngách và Kindles),
điện thoại thông minh (I Phone, Android, Windows)
viên nén (IPad, Android, Windows)
máy nghe nhạc MP3 (iPod, Zune)

Trong khi nólà **không phải cần thiết** cho con của bạn để mang lại một thiết bị, khi ở trường, các điều kiện sau đây áp dụng cho các, các thiết bị điện tử cá nhân sinh viên nước:

Chỉ có kết nối với mạng không dây trường học, và không vào mạng có dây của nhà trường, cũng không phải bất kỳ khác (bên ngoài) mạng không dây, mặc dù các mạng khác từ các khu phố có thể nhìn thấy được bên trong trường.

Điện thoại của bạn phải có phần mềm chống virus mà là up-to-date.

Tất cả các peer-to-peer (video chia sẻ file nhạc / /) phần mềm, dịch vụ web-hosting trên thiết bị của bạn trong khi kết nối với mạng không dây của trường phải được vô hiệu hóa.

Các thiết bị sinh viên sở hữu trong lớp chỉ có thể được sử dụng với thành viên / nhân viên của giáo bày tỏ sự cho phép; học sinh có thể không sử dụng các thiết bị điện tử / tai nghe / chòi tai ở các hành lang, hoặc trong giai đoạn ăn trưa.

Sự an toàn, chăm sóc và bảo dưỡng các thiết bị của bạn là trách nhiệm của bạn. Thiết bị cần được đưa về nhà mỗi đêm được tính phí. Học sinh sẽ không được phép để sạc thiết bị khi ở trường.

Nhà trường không chịu trách nhiệm cho sự mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng của thiết bị của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài sản của bạn khi đang ở trường.

Nhân viên từ các trường học và Công nghệ huyện có thể truy cập vào thiết bị điện tử cá nhân của bạn, nếu có căn cứ hợp lý để tin rằng đã có một hành vi vi phạm nội quy của trường hoặc các chính sách kỷ luật và tìm kiếm các thiết bị này sẽ tiết lộ bằng chứng về vi phạm đó. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn âm thanh và video ghi âm, hình ảnh chụp trên tài sản của trường vi phạm sự riêng tư của người khác, các vấn đề liên quan đến bắt nạt, vv

Đừng sử dụng một thiết bị ghi âm, máy quay video, hoặc máy ảnh (hoặc bất kỳ thiết bị với một trong này, ví dụ như điện thoại di động, cuốn sách net, máy tính xách tay, vv) để ghi lại phương tiện truyền thông hoặc chụp ảnh trong thời gian học, trừ khi bạn có sự cho phép của cả một nhân viên, và những người bạn đang ghi âm. Quản lý nhà trường có thể tìm kiếm bộ nhớ điện thoại của tôi nếu họ cảm thấy nội quy của trường đã bị vi phạm.